

ประจำวันที่ 4-10 มีนาคม 2558

พาณิชย์ฯ นบข.อนุมัติขายข้าวสต็อกรัฐ 7.8 แสนตันให้เอกชน 40 ราย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวในสต็อกจากรัฐบาล ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวรัฐบาลแบบยกคลัง รอบ 2/58 ปริมาณ 1 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% ,10% 15% และ 25% ข้าวเหนียว และปลายข้าว ในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า(อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล 45 ราย แต่เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาทั้งหมด 40 ราย โดยใน 40 รายได้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวรวมทั้งหมดปริมาณ 780,000 ตันใน 89 คลัง จากที่เปิดขายทั้งหมด 124 คลัง หรือคิดเป็น 71.77% ของปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูล ส่วนอีก 35 คลัง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คิดเป็นปริมาณ 220,000 ตัน

"คาดว่าจะสามารถสรุปผลการเสนอซื้อข้าวสารครั้งนี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) อนุมัติได้ภายในสัปดาห์หน้า เชื่อว่าจะสามารถขายได้เกือบหมดตามที่ผู้ยื่นซองเสนอซื้อ ซึ่งมีผู้เสนอซื้อในราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดเพียง 2 คลัง หรือเป็นไปตามเกณฑ์ 87 คลัง คาดว่าจะมีมูลค่าการขายครั้งนี้มากกว่า 8,000 ล้านบาท เพราะผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดเสนอซื้อในราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่ประกาศไว้" น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การประมูลครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประมูลไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะขายข้าวได้ปริมาณน้อย เพราะการประมูลรอบ 2 มีผู้ยื่นเสนอซื้อ 40 ราย แต่ปริมาณที่เสนอซื้อข้าวมากถึง 780,000 ตัน ซึ่งมากกว่าการอนุมัติขายในรอบแรก 500,000 ตัน และมีผู้ยื่นซองเสนอราคาเกือบ 100 ราย เชื่อว่าการประมูลข้าวใน 2 รอบที่ผ่านมาจะไม่กระทบกับราคาผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี 58ที่กำลังทยอยออกมา เพราะข้าวใหม่มีตลาดต่างประเทศรองรับอยู่แล้ว และกรมฯกำลังเร่งหาตลาดเพิ่มเติมทั้งในแอฟริกา อาเซียน และจีน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ผู้ส่งออกข้าวไทยกังวลบาทแข็ง ซีพี 32.15 บ.ทำให้แข่งขันยาก

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสถานการณ์ข้าวว่า ราคาส่งออกข้าว 5% เอฟโอบี ขณะนี้ ข้าวไทยอยู่ที่ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวเวียดนามราคา 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยราคาข้าวเวียดนามขยับขึ้นมาจาก 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนปัญหาที่ผู้ส่งออกไทยต้องเจอขณะนี้ อีกเรื่องคือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพราะค่าบาทของไทย ที่แข็งค่าขึ้นมา ทำให้ตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 32.15 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ขณะที่ 2 เดือนที่ผ่านมาค่าเงินบาทอยู่ที่ 33.70 -33.80 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ถี่อัตราแลกเปลี่ยนมีส่วนต่างถึง 50 สตางค์ มีผลกระทบทำให้ราคาส่งออกข้าวของไทยแพงขึ้น ต้นละประมาณ 5 เหรียญสหรัฐ ทำให้เป็นอุปสรรคหนึ่งในการแข่งขัน และปัญหานี้ทำให้ผู้ส่งออกข้าวจะปรับตัวได้ยาก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมอบหมายให้ กรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมการประมูลขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ตามคำเชิญของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NFA) โดยเปิดประมูลรับซื้อข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ จำนวน 5 แสนตันจากประเทศต่างๆ

ขณะที่ไทยได้เสนอขายข้าวในปริมาณ 2 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 15% และข้าวขาว 25% ชนิดละ 1 แสนตัน และผลที่ออกมาไทยสามารถชนะประมูลขายข้าวในปริมาณดังกล่าวให้ฟิลิปปินส์แล้ว ส่วนข้าวอีก 3 แสนตันทางประเทศเวียดนาม โดย Vietnam Southern Food Corp สามารถประมูลได้ แบ่งเป็นข้าวขาว 15% และข้าวขาว 25% ชนิดละ 1.5 แสนตัน

“การเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ไทยประสบความสำเร็จชนะการประมูลได้อีกครั้งต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 จากปีที่ผ่านมาที่ไทยชนะประมูลขายข้าวแบบจีทูจีกับฟิลิปปินส์ ไป 3 แสนตัน นับจากที่ห่างหาย จากการได้รับออเดอร์การขาย การขายข้าวกับฟิลิปปินส์ไปในรอบ 10 กว่าปี ดังนั้น จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ไทยสามารถแย่ง ส่วนแบ่งตลาดข้าวในฟิลิปปินส์มาได้”

นอกจากนี้ รมว.พาณิชย์ มองว่า แนวโน้มการระบายข้าวของไทยมีทิศทางที่สดใส ทั้ง ข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ และข้าวในสต็อกของรัฐ เพราะมีหลายประเทศสนใจที่จะสั่งซื้อข้าวไทย ทั้งจากการขายโดยภาครัฐ และเอกชน

สำหรับยอดการส่งออกข้าวของไทย ในเดือน มค.2558 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกข้าวได้ 620,000 ตัน ลดลง 12.8% คิดเป็นมูลค่า 333 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

จับตาส่งออกข้าวหนึ่งไปไม่ถึง 3 ล้านตัน-ถูกแช่แข็งราคาหนัก

นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวหนึ่งปี 2557 ปริมาณ 3.26 ล้านตันในปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่มีการส่งออกข้าวหนึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพิ่มขึ้น 97.6% จากปี 2556 ซึ่งมีปริมาณ 1.6 ล้านตัน โดยตลาดข้าวหนึ่งสำคัญ ในปีที่ผ่านมาตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไนจีเรีย 1 ล้านตัน เบนิน 1 ล้านตัน และแคเมอรูน 5-6 แสนตัน แต่คาดการณ์การส่งออกข้าวหนึ่งปี 2558 จะมีปริมาณ 2.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีปริมาณ 3.26 ล้านตัน สาเหตุที่การส่งออกข้าวหนึ่งลดลง เพราะราคาข้าวหนึ่งไทยสูงกว่าคู่แข่งอินเดียอย่างมาก โดยล่าสุดราคาข้าวหนึ่งไทย เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาตันละ 410-420 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา 455-465 เหรียญสหรัฐ แต่ยังเป็นราคาที่สูงกว่าราคาอินเดียที่เหลือเพียง 390-400 เหรียญสหรัฐ จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคา 395-405 เหรียญสหรัฐ

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไรซ์ แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวหนึ่งปีนี้ไม่ค่อยดีนัก คาดว่าเดือนมกราคม 2558 จะส่งออกได้เพียง 100,000 ตัน จากปกติที่เคยส่งออกได้สูงถึง 500,000 ตัน

เพราะตลาดหลักอย่างแอฟริกามีปัญหากำลังซื้อลดลง หลังจากรายได้จากการขายน้ำมันของแอฟริกาที่มี สัดส่วนมากกว่า 95% ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงถึง 50% อีกทั้งผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างไนจีเรีย ได้ปรับ ลดค่าเงิน 8-10% จาก 160 เป็น 208 ไนราไนจีเรีย (NGN) ต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อค่าเงินลดเท่ากับต้องซื้อของแพงขึ้น จึงเป็นห่วงว่าทางไนจีเรียอาจนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเบนินและแคเมอรูน หลังจากลดภาษีนำเข้า 70%

“ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนจะเป็นตัวช่วย และเป็นตัวฆ่าเราด้วย เพราะหลังจากใช้มาตรการ ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) พิมพ์แบงก์แล้ว ไม่ได้ช่วยทุกคนก็จะมาลดค่าเงิน เพื่อให้การส่งออกแข่งขันได้ กลายเป็นสงครามสู้กัน ไทยควรต้องลดค่าเงินในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับคู่แข่ง อีกประการหนึ่งไทยต้องปรับลด ดอกเบี้ย เพื่อลดแรงจูงใจในการนำเงินเข้า จากนั้นมาบริหารทะกร้าเงินให้อ่อนประมาณ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จะ ช่วยให้การส่งออกสินค้าทุกตัวดีขึ้น”

ขณะที่สถานการณ์การผลิตข้าวเปลือกในประเทศ ในฤดูกาลนาปี 2558 จากการสำรวจล่าสุดคาดว่า จะมีปริมาณลดลง 30-40% หลังจากรัฐบาลสั่งลดการผลิตเพื่อผ่อนคลายปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะทำให้ ปริมาณข้าวเปลือกหายไปประมาณ 2 ล้านตัน ส่งผลให้แนวโน้มราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น

“สรุปปัญหาขณะนี้คือ ผู้ส่งออกข้าวขายของไม่ได้ ราคาส่งออกเหลือเพียง 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากช่วงต้นปี คิดมาเป็นต้นทุนรับซื้อข้าวจากโรงสี 12,500 บาท แต่ผลผลิตนาปีลดลง ข้าวเปลือกไม่มี โรงสีหา ข้าวเปลือกไม่ได้ ต้องไปแย่งกันซื้อตันละ 8,200 บาทข้าวเปลือก มาผลิตเป็นต้นทุนตันละ 13,000 บาท ซึ่งเป็นระดับ ที่ผู้ส่งออกซื้อไม่ไหวตลาดเลยอยู่ในภาวะอืดอาด โรงสีที่ซื้อข้าวมาเก็บไว้ก็ขายไม่ได้ ต้องขอให้รัฐบาลช่วย เราไม่ ชัดช่อง แต่ถ้าไปช่วยซื้อข้าวเปลือกเก็บ จะยิ่งทำให้ข้าวเปลือกขาดผิดหลักการ”

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า กรมการค้าภายใน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกเก็บสต็อกเพื่อนำไปผลิตข้าวหนึ่ง โดยโรงสีสามารถสมัครที่ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นลูกค้าอยู่ รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ไปเก็บเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคาร อัตรา 3% คาดว่าจะมีเป้าหมายเก็บข้าวเปลือกได้ถึง 2 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้งบประมาณจำนวน 300 ล้านบาท

"ผู้ส่งออกกังวลว่าเมื่อลดการปลูกนาปรังปีนี้ จะทำให้ข้าวเปลือกที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวหนึ่งขาดแคลน จึงได้ปรับปรุงโครงการนี้มาใช้อีกครั้ง จากที่เคยทำในฤดูกาลผลิตนาปีแต่ไม่สำเร็จ โรงสีเข้าร่วมโครงการน้อย ครั้งนี้จึงตั้งใจให้สต็อกเป็นข้าวเปลือก เพื่อให้โรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปขายให้โรงสีข้าวหนึ่ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ถือว่าใช้เงินไม่มาก แต่ช่วยยกระดับราคาได้ จากปัจจุบันที่ผู้ส่งออกซื้อข้าวหนึ่งในราคาที่ลดลงตันละ 100-200 บาท จาก 12,500 บาทต่อตันเหลือ 12,300 บาทต่อตัน"

รายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่า การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณ 608,506 ตัน มูลค่า 10,888 ล้านบาท ปริมาณส่งออกลดลง 12.6% และมูลค่าลดลง 12.0% เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยหากมองการส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณ 124,080 ตัน ลดลง 62.8% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ตลาดหลักส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เยเมน เบนิน สาเหตุจากสต็อกข้าวของประเทศผู้ซื้อโดยเฉพาะในแถบแอฟริกา ยังคงมีปริมาณมากประกอบกับราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าดังนั้น จึงคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ ปริมาณส่งออกภาพรวมประมาณ 700,000 ตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ชง'นบข.'อ่วมข้าวนาปรัง ปล່อยสินเชื่อโรงสีซื้อเก็บพาณิชย์ปิดโละสต็อกเม่า

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว (นบข.) จะเสนอมาตรการในการดูแลข้าวเปลือกนาปรัง 2558 ที่กำลังทยอยออกมาตั้งแต่เดือน มี.ค.เป็นต้นไป ให้ นบข.พิจารณา โดยส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่เคยใช้ในการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปี 2557/58 มาแล้ว แต่จะนำจุดบกพร่องจากการใช้มาตรการครั้งที่แล้วมา ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีเป้าหมาย ที่จะดูแลราคาข้าวเปลือกนาปรังให้อยู่ระดับราคา 8,000-8,500 บาทต่อตัน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

สำหรับมาตรการที่จะนำมาใช้ดูแลข้าวเปลือกนาปรัง 2558 จะใช้โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3% เพื่อให้มีการเก็บสต็อกข้าวเปลือกล่วงหน้า โดยจะปรับระยะเวลาในการเก็บสต็อกไม่เกิน 3-4 เดือน ลดลงจากโครงการเดิมที่ใช้ในฤดูกาลข้าวเปลือกนาปี 2557/58 ที่ต้องเก็บสต็อกข้าวเป็นระยะ 6 เดือน ขณะนี้มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 140 แห่ง สามารถรองรับการเก็บสต็อกข้าวได้ประมาณ 2-3 ล้านตัน หรือสัดส่วน 30-40% ของผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังที่จะมีประมาณ 6.8 ล้านตันข้าวเปลือก

ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ จะนำงบเดิมที่เหลืออยู่จากการได้รับอนุมัติในช่วงฤดูกาลข้าวนาปี 2557/58 มาใช้ต่อ แต่หากไม่เพียงพอ จะขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม คาดว่าจะของบประมาณหลักร้อยล้านบาทเท่านั้น โดยกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2558 ซึ่งเมื่อ นบข.อนุมัติ จะมีผลย้อนหลังให้

"เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยรักษาระดับราคาข้าวเปลือกนาปรังให้อยู่ในราคาตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 8,000-8,200 บาท" นายบุญฤทธิ์กล่าว

ด้าน นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่เป็นข่าวผ่านสื่อว่ากระทรวงพาณิชย์มีแผนระบายข้าวเสื่อมสภาพจำนวนกว่า 4 ล้านตัน ไปสู่อุตสาหกรรมในราคาต่ำ ซึ่งสร้างความกังวลและสับสนกับวงการค้าข้าว นั้นไม่เป็นความจริง โดยข้าวเสื่อมสภาพขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบ การนำออกมาระบายต้องรอให้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทางคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถนำออกมาระบายสู่ภาคอุตสาหกรรมได้หลังเดือน ส.ค.2558

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์ซื้อขายข้าวเลื่อม 4 ล้านตัน ชี้ต้องดำเนินคดีกับคนผิดก่อน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่มีแผนระบายข้าวเลื่อมสภาพจำนวนกว่า 4 ล้านตัน โดยข้าวเลื่อมคุณภาพขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบ การนำออกมาระบายต้องรอให้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทางคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งในเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถนำออกระบายสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ หลังเดือนส.ค. 2558 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผู้สนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศขอซื้อข้าวเลื่อมสภาพไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก จนปัจจุบันก็ยังมีกรณีติดต่อขอซื้ออยู่ตลอดเวลา

“ด้วยเหตุผลของขั้นตอนทางกฎหมายดังกล่าว จึงยังไม่มีการระบายข้าวเลื่อมคุณภาพในช่วงนี้แน่นอน และเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทางกฎหมายเมื่อใด กรมการค้าต่างประเทศจะขอความเห็นชอบจาก นบข. เปิดประมูลอย่างโปร่งใส ให้ผู้สนใจเข้ามาแข่งขันเสนอซื้อได้ตามกลไกตลาด ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อวงการค้าข้าวและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องการใช้ข้าวเลื่อมเป็นวัตถุดิบ จึงขอให้ตลาดได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจดำเนินธุรกิจด้วยความเหมาะสมต่อไป” นางดวงพร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น ขณะที่นางสาวชุตินา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางดวงพร และนางสาวจิระวิวัฒน์ วัฒนฐานะ รองผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้เข้าพบ พ.ต.อ.ณชเศวตเลข รองผู้บังคับการกองปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่ให้ดำเนินคดีกับผู้สัญญาในโครงการรับจำนำข้าว กรณีข้าวที่ตรวจสอบแล้วคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

พร้อมกันนี้ นางดวงพรกล่าวว่า ตามที่เป็นข่าวผ่านสื่อขณะนี้ ว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนระบายข้าวเลื่อมสภาพจำนวนกว่า 4 ล้านตันไปสู่อุตสาหกรรมในราคาต่ำ ซึ่งได้สร้างความกังวลและสับสนกับวงการค้าข้าวนั้นไม่เป็นความจริง

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศกำลังจัดทำแผนการระบายข้าวเลื่อมสภาพปริมาณรวม 4 ล้านตัน ซึ่งข้าวที่เก่าที่สุดมาจากโครงการรับจำนำปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยสภาพข้าวมีทั้งที่เป็นฝุ่น ไม่มีเชื้อแบงที่จะนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเอทานอล

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เป้าส่งออกข้าว 10 ล้านตันส่ววิด!

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการแข่งขันด้านราคาข้าวส่งออก ซึ่งจะทำให้ขายยากขึ้น สาเหตุจากความต้องการที่ลดลง จากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยคาดว่าปริมาณการค้าข้าวโลกในปีนี้จะอยู่ที่ 41 ล้านตัน จากเดิมคาดอยู่ที่ 42 ล้านตัน โดยขณะนี้ราคาข้าวในแต่ละประเทศปรับตัวลดลงอย่างมาก อย่างเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งของไทย ข้าวขาว 5 % อยู่ที่ตันละ 350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนข้าวชนิดเดียวกันของไทยอยู่ที่ตันละ 400-405 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาสูงกว่ากันเฉลี่ย 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน มีผลให้ประเทศผู้ซื้อชะลอการซื้อ เพื่อดูสถานการณ์

“เป้าส่งออกข้าวที่เดิมสมาคมเคยบอกไว้ว่าจะส่งออกปีนี้ได้ 10 ล้านตัน เผลอๆ อาจจะไม่ถึง เพราะทุกวันนี้มีแต่ปัจจัยลบเข้ามา เช่น ค่าเงินบาทซึ่งตอนนี้ลงมาที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่คู่แข่งค่าเงินเขาไม่ได้แข็งค่าเหมือนเรา ประกอบกับมีช่องว่างด้านราคามาเสริมยิ่งทำให้คู่แข่งหันไปซื้อข้าวของคู่แข่งที่ราคาถูกลงแทน ดังนั้นในเดือนมกราคมไทยสามารถส่งออกข้าวได้เพียง 8 แสนตัน ขณะที่อินเดียส่งออกได้ 8.5 แสนตันถือว่าสู้กันมาก ปีนี้ยังงี้ก็เหนื่อย”

อย่างไรก็ตามในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เปิดประมูลซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ปริมาณ 5 แสนตัน ซึ่งก็มีทั้งเวียดนาม กัมพูชา ไทย เข้าร่วมประมูล แต่เท่าที่ดูแล้วคิดว่ายังไงไทยคงไม่ชนะ เพราะข้าวไทยราคาสูงกว่าคู่แข่ง แต่ทั้งนี้ก็ต้องเสนอเข้าในนามของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนการเดินทางโรดโชว์ขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์นั้น ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ในสถานการณ์เช่นนี้คงโปรโมตไม่ขึ้น อาทิ ข้าวหอมมะลิไทย

ตอนนี้แม้ขายต่ำกว่า 950 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน แต่ข้าวหอมเวียดนามขายเพียงตันละ 470 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีช่องว่างห่างกันมากแม้ว่าข้าวหอมไทยจะเน้นจับลูกค้าตลาดบน แต่ถ้าราคาข้าวของเวียดนามต่ำขนาดนี้กลุ่มโรงแรมร้านอาหาร ภัตตาคาร ก็จะหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามแทน ภาพรวมการส่งออกข้าวในครึ่งแรกของปีนี้น่าหวัง แต่ครึ่งปีหลังอาจจะฟื้นตัวได้บ้างแต่คงไม่มาก

ส่วนการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 มีนาคมมองว่าน่าจะได้รับความสนใจจากภาคเอกชนลดลง เนื่องจากขณะนี้ความต้องการของตลาดชะลอตัว และมีการแข่งขันด้านราคา ขณะที่ซัพพลายข้าวของไทยมีมาก และจากรัฐบาลเปิดประมูลข้าวอย่างต่อเนื่องในปริมาณมากทำให้ผู้ประกอบการไม่เร่งรีบซื้อข้าว คาดว่าในการประมูลครั้งใหม่นี้ รัฐบาลจะขายข้าวได้ประมาณ 4 แสนตัน จากทั้งหมด 1 ล้านตัน และส่วนใหญ่ผู้เข้าประมูลน่าจะเป็นกลุ่มโรงสีและผู้ประกอบการข้าวถุงเพื่อนำไปปรับปรุงและขายในประเทศมากกว่า ส่วนผู้ส่งออกอาจชะลอร่วมประมูล เพราะซื้อไปก็ขายยาก

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลครั้งที่ 2/2558 ยังคงเป็นการเปิดประมูลแบบยกคลัง ในปริมาณรวม 1.008 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 7.62 แสนตัน คิดเป็นสัดส่วน 75% ของข้าวที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียวขาว 10% และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ จาก 124 คลัง ใน 33 จังหวัด

โดยการยื่นซองประมูลข้าวในสต็อกของรัฐในครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการประมูลให้มีความสะดวกและเรียบง่ายมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ โดยเพิ่มให้กรณการค้าภายใน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ หลังจากการประมูลครั้งที่ผ่านมา ตรวจสอบบางบริษัทเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการระบายข้าว หลังจากนั้นจะติดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและในวันที่ 6 มีนาคมจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา เวลา 09.00 – 10.30 น. และจะเปิดซองเสนอซื้อตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% ลงมาอยู่ที่ 350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงประมาณ 3% จากราคาที่เคยประกาศในครั้งก่อนที่ 360 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา) โดยราคาใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. เป็นต้นไป ทางด้านวงการค้าระบุว่า แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา เวียดนามจะทำสัญญาขายข้าวในมาเลเซียจำนวน 240,000 ตัน และชนะการประมูลขายข้าวในฟิลิปปินส์อีก 300,000 ตัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่ได้ช่วยทำให้ราคาข้าวส่งออกขยับสูงขึ้น เพราะปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาข้าวอ่อนตัวลงได้แก่การที่ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ที่ออกสู่ตลาดในเดือนนี้ที่มีมากถึงประมาณ 5 ล้านตัน เป็นปัจจัยที่กดดันราคาข้าวในขณะนี้

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-28 ก.พ. 2558 มีจำนวน 200,814 ตัน มูลค่า 91.655 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 39.2% และมูลค่าลดลง 37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 330,501 ตัน มูลค่า 147.082 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 2558 มีจำนวน 421,202 ตัน มูลค่า 190.539 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 33.9% และมูลค่าลดลง 30.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 637,756 ตัน มูลค่า 274.636 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2558 เวียดนามส่งออกข้าว 320,750 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาว 5% จำนวน 127,905 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 7,674 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 34,709 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 14,091 ตัน ปลายข้าว 8,816 ตัน ข้าวเหนียว 13,116 ตัน ข้าวหอม 100,052 ตัน และ

ข้าวไม่ทราบชนิด 14,387 ตัน โดยจำแนกตามตลาดดังนี้ ตลาดเอเชีย 132,097 ตัน ตลาดแอฟริกา 114,912 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช 9,687 ตัน ตลาดอเมริกา 62,625 ตัน และตลาดออสเตรเลีย 1,429 ตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 37,676 ตัน เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,921 ตัน ในเดือน ม.ค. ที่ผ่าน และเพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,037 ตัน ในเดือน ก.พ. 2557 โดยในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 73,597 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,573 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) ของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 28,339 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauey, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 10,563 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 52.9% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon จำนวนรวม 30,412 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 41.3% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหนึ่งจำนวน 4,283 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 5.8% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) ของปีนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศในยุโรป และประเทศในเอเชียบางประเทศ เช่น จีน 17,796 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 12,381 ตัน มาเลเซีย 9,480 ตัน เนเธอร์แลนด์ 8,476 ตัน โปแลนด์จำนวน 6,874 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,922 ตัน เบลเยียม 2,746 ตัน สหราชอาณาจักร 2,663 ตัน และสเปน 2,212 ตัน เป็นต้น

สมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) เตรียมผลักดันให้อุตสาหกรรมส่งออกข้าวปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเต็มที่ โดยกำหนดห้ามผู้ค้าข้าวกัมพูชาใช้ข้าวราคาถูกที่ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน มาส่งออกในนามของกัมพูชา แฉวงการณ์บุว่า บรรยาการการค้าเสรีตามกลไกตลาด และการตรวจสอบที่ยังหละหลวม ทำให้ราคาข้าวลดลงและทำลายชื่อเสียงของข้าวกัมพูชาในตลาดโลก แม้ว่าขณะนี้สมาพันธ์ข้าวกัมพูชา กำลังพิจารณาเรื่องการจัดตั้งกลไกมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายเดวิด แวน ที่ปรึกษาอาวุโสของสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการทางวินัย เพื่อสอบสวนเรื่องการปฏิบัติที่อาจละเลยมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ หลังจากมีการขายข้าวต่ำกว่าราคาตลาด จนเกิดข้อสงสัยว่าข้าวเหล่านั้นมาจากไหน ซึ่งการกำหนดมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ เป็นความพยายามสร้างหลักประกันแก่สหภาพยุโรปว่า กัมพูชาไม่ได้ละเลยข้อตกลงว่าด้วยการได้สิทธิพิเศษปลอดภาษีและปลอดโควต้าสินค้านำเข้าทุกชนิด ยกเว้น อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือ EBA (the Everything But Arms Agreement) ที่กัมพูชาได้รับในฐานะประเทศที่มีรายได้น้อย แต่ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาหลายรายมองว่า มาตรฐานด้านจริยธรรม ไม่ได้รับการปฏิบัติตามเจตนารมณ์เดิมอย่างเคร่งครัดผู้ละเมิดไม่ถูกลงโทษ

ขณะที่ นายสก เดวิด รองประธานบริษัทโกลเด้น ไรซ์ กัมพูชา กล่าวว่า เรื่องนี้ยากที่จะพิสูจน์ เพราะราคาข้าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งผลผลิต วัตถุดิบ และโรงงาน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สภาองค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (The National Food Authority (NFA) Council) ได้อนุมัติผลการประมูลซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่ง NFA ได้รับข้อเสนอของไทยและเวียดนามในการจัดส่งข้าวจำนวน 500,000 ตัน ให้แก่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยไทยจะส่งข้าวขาว 15% จำนวน 100,000 ตันในราคา 441

เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวขาว 25% อีก 100,000 ตัน ในราคา 421 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่เวียดนามจะจัดส่งข้าวทั้งสองชนิดรวมจำนวน 300,000 ตัน ในราคาเดียวกันกับราคาของไทย

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.พ. 2558 มีจำนวนประมาณ 2.35 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 69 วัน) ลดลง 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.66 ล้านตันในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 17.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 530,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 460,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 22.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 15 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 96.7%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 2% ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 770,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 64% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 32.8%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 23 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.05 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.07 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 44.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 31 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนลดลง 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 21% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ในปีนี้ NFA ได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 200,000 ตัน และจากเวียดนาม 300,000 ตัน ในการประมูลเมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐ โดยในปีที่ผ่านมา NFA นำเข้าข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยเป็นข้าวที่มีการซื้อในปีนี้ประมาณ 1.5 ล้านตัน และอีก 300,000 ตัน เป็นข้าวที่ซื้อเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว และในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา NFA ได้อนุญาตให้เอกชนสามารถนำเข้าข้าวในโควตาจำนวน 187,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) ในปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) ประเทศอินโดนีเซียจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวในปี 2014 ที่ผ่านมา มีจำนวนลดลง ซึ่ง FAO คาดว่าในปี 2014 อินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวประมาณ 70.61 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 45 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 0.93% จากปีก่อน เพราะเกษตรกรบางส่วนได้เปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นหลังจากที่เกิดภาวะน้ำท่วมในช่วงกลางเดือน ม.ค. -ปลายเดือน ก.พ. ปีที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวหน้าปีลดลง

สำหรับในปี 2015 นี้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหน้าปีคาดว่าจะเริ่มไปจนถึงช่วงกลางเดือน ก.ค. โดย FAO คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 73.4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 46.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศให้ได้มากที่สุด โดยการให้การอุดหนุนด้านการเกษตรมากขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบชลประทาน การจัดสรรเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย

ทางด้าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) คาดว่าอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 36.5 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.3 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 8 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 (เม.ย. 2557 - มี.ค. 2558) เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2558 จากที่กำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 91,610 ตัน แต่มีการซื้อเพียง 216 ตันเท่านั้น

โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (short grain brown rice) และข้าวกล้องเมล็ดกลาง (medium grain brown rice) จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 36 และ 40 ตัน ตามลำดับ และข้าวสารเมล็ดยาว (long grain milled rice) จากประเทศไทย 40 ตัน และปลายข้าว (broken milled rice) จากประเทศจีน จำนวน 100 ตัน

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) ประเทศญี่ปุ่นจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 700,000 ตัน โดยคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2014 ที่ผ่านมามีประมาณ 10.6 ล้านตัน หรือประมาณ 7.74 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปี 2014 เนื่องจากมีการลดพื้นที่เพาะปลูก

ทางด้าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 (พ.ย.-ต.ค.) คาดว่า ประเทศญี่ปุ่นจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.548 ล้านตัน หรือประมาณ 7.68 ล้านตันข้าวสาร และในปี 2015 นี้ มีการนำเข้าข้าวประมาณ 700,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อาร์เจนติน่า

กระทรวงเกษตรอาร์เจนติน่า (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่าในปี 2557 ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 510,707 ตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 535,722 ตัน ในปีก่อน โดยในเดือน ธ.ค. 2557 มีการส่งออกจำนวน 11,700 ตัน ลดลง 71% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา และลดลง 73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ธ.ค. ประกอบด้วย ประเทศชิลีจำนวน 4,425 ตัน โบลิเวียจำนวน 2,799 ตัน บราซิลจำนวน 2,276 ตัน คอสตาริกาจำนวน 1,400 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2013 อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 535,722 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 635,938 ตัน ในปี 2012

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 คาดว่าอาร์เจนติน่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 580,000 ตัน และคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 975,000 ตันข้าวสาร และมีการบริโภคประมาณ 500,000 ตัน

ที่มา Oryza.com